



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ที่ว่างในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ นั้น

บัดนี้ คณะประเมินบุคคลได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ การนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต่างไปจากที่ ก.พ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้วแต่กรณี จะเรียกร่องสิทธิใดๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยตรี 
(ธน วนษ์จินดา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด	ได้รับคัดเลือกในตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑	นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มติดตามประเมินผลการบริหารจัดการมัธยมศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักบริหารการมัธยมศึกษา	๔๕๖	
๒	นางณัฐา เพชรธนู	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการนิเทศ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา	๕๔๒	
๓	นางสาวฐิติมา ชาลีกุล	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ศูนย์สารนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา	๘๑๔	

Om
fi